

## “ลพบุรี สานพลังปัญญา ขับเคลื่อน ด้วยกลไก มินิ พชอ.”

ลพบุรีเมืองแห่งความมั่นคงด้านอาหาร อาศัยพลังของ 3 ภาคส่วน ที่เป็นพลังปัญญาเชื่อมร้อยในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดเพื่อมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี “พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ดูแลตนเอง ดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน และนำเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่สู่ระดับอำเภอ ที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารสู่ปฏิบัติการพื้นที่พักปลอดภัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิถีชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม



จุดเริ่มต้นของทีมเคลื่อนที่เร็ว “มินิ พชอ.” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ในระดับครัวเรือน “ทางนี้มีรัก พูกรักกัน” ในระดับชุมชน กับบทบาทของคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 ทำให้เกิดการดำเนินงานโดยเชื่อมโยงและประสานพลังกันของสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)

ตามขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อสร้างความยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของจังหวัดลพบุรี (P-CAST) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ลพบุรี เมืองแห่งความมั่นคงด้านอาหาร” แสวงหากลยุทธในการดำเนินการเพื่อให้ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนโยบายสาธารณะที่สามารถเป็นบทเรียนต้นแบบ “การปลูก การกิน การรับรอง และการเข้าถึงพักปลอดภัย (แหล่งจำหน่ายในชุมชน)” ซึ่งถือเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” และสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเห็นปัญหา/ความต้องการ รวมทั้งศักยภาพของชุมชนความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ (ทั้งในและนอกชุมชน)



บทเรียนจากการสานพลัง “มินิ พชอ.” ของการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงาน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล อำเภอกำแพง และอำเภอเมืองลพบุรี ทำหน้าที่แก้ปัญหาโดยการเฝ้าดูสถานการณ์ (monitoring) และการลงมือทำเพื่อให้งานของพื้นที่ประสบผลสำเร็จ (implementation) โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือและกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ แสวงหากลยุทธ เพื่อให้ “ภาคียุทธศาสตร์” ได้มีบทบาทนำเรื่องพักปลอดภัยเข้าสู่แผนพัฒนาของตำบลในหลายพื้นที่ที่สามารถลดความเสี่ยงจากการบริโภคและมีสารเคมีตกค้างในเลือดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล (พัฒนานิคม และท่าหลวง)



### ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- 1 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยกลไกภาคียุทธศาสตร์ที่เข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายจะทำให้การตัดสินใจที่สามารถส่งต่อหรือขยายผลการดำเนินงานสู่ระดับอำเภอและจังหวัด
- 2 การมีข้อมูลผลลัพธ์ทั้งในระดับ พื้นที่ต้นแบบและประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีได้ที่มุ่งให้เกิดสุขภาวะแก่ประชาชน
- 3 การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของครัวเรือนและชุมชน
- 4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นกลยุทธหนึ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ เป็นพลังทางสังคมที่จะนำไปสู่การรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

